



ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ประจำวัน

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด

วันที่ ๒๗

เดือน

พ.ค.

พ.ศ. ๒๕๐

หน้า

๗

ศูนย์ฯ พิภพทองแหล่งเรียนรู้แก้ปัญหาดิน

กรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ได้นำหลักการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินตามหลักวิชาการ โดยน้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงศึกษาทดลองที่ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิภพทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และได้ผลดีมาเป็นแนวทางปฏิบัติ และขยายผลไปยังจังหวัดต่างๆ ที่ประสบปัญหาดินเปรี้ยว

นายปรีชา โทธิปาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 มีพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด ภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีสภาพดินคล้ายๆ กันคือ ที่ราบส่วนใหญ่เป็นดินเปรี้ยว เนื่องจากมีตะกอนน้ำทะเล ส่วนที่เป็นอันตรายที่เกิดจากการพัดพาน้ำทะเลก็เป็นดินทราย ในขณะที่อีกกว่า 60% เป็นพื้นที่ภูเขาสูง ไม่เหมาะสมในการทำเกษตร ดังนั้น สภาพดินโดยรวมจึงมีปัญหาดินเปรี้ยวเฉลี่ยจังหวัดละแสนกว่าไร่ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และสงขลา จะเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาดินเปรี้ยวมากที่สุด รวมกันประมาณ 5 แสนไร่ ซึ่งปัญหาดินเปรี้ยวได้สร้างปัญหาต่อการทำเกษตรกรรมของประชาชนในพื้นที่

ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 และสถานีพัฒนาที่ดินทั้ง 7 จังหวัด ได้นำหลักการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินตามหลักวิชาการ โดยน้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงศึกษาทดลองที่ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิภพทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และได้ผลดีมาเป็นแนวทางปฏิบัติ และขยายผลไปยังจังหวัดต่างๆ ที่ประสบปัญหาดินเปรี้ยว ด้วยการแก้ดิน โดยเฉพาะในเขตชลประทานที่มีน้ำถึง สามารถใช้น้ำจากระบบชลประทานไปชะล้างความเปรี้ยวของดิน พร้อมกับเสริมด้วยการใช้ฟางปูลก็จะช่วยให้สภาพดินดีขึ้น การปลูกข้าวหรือปาล์มน้ำมันก็จะเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดี จนถึงปัจจุบันสามารถแก้ปัญหาดินเปรี้ยวได้ประมาณ 10,000 ไร่ต่อปี ดำเนินการมาตลอดระยะเวลา 10 กว่าปี สามารถแก้ปัญหาดินเปรี้ยวได้แล้วแสนกว่าไร่ หรือประมาณ 30% ของพื้นที่ดินเปรี้ยวทั้งหมด ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางแรกที่กรมพัฒนาที่ดินได้น้อมนำมาปฏิบัติในการแก้ปัญหาสภาพดินให้กับเกษตรกรที่ปลูกข้าวและปาล์มน้ำมัน และยังได้ขยายผลไปยังเกษตรกรในพื้นที่ปลูกผักและพืชอื่นๆ อีกด้วย ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถเข้าไปเรียนรู้แนวทางแก้ปัญหาดินเปรี้ยวได้ที่ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิภพทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

“นอกจากเรื่องของแนวทางแก้ปัญหาดินเปรี้ยวแล้ว ศูนย์ฯ พิภพทอง ยังน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาดำเนินการ แต่เนื่องจากพื้นที่ภาคใต้ เป็นพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนมาก จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใน 4 องค์ประกอบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะด้านแหล่งน้ำจะปรับพื้นที่ลดลงจาก 30% ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำพื้นที่แหล่งน้ำมาเป็นพื้นที่ดินสำหรับปลูกพืชได้มากขึ้น ทั้งนี้ ที่ผ่านมากเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้จะชินกับการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ปลูกยางพาราหรือปาล์มน้ำมันเพียงอย่างเดียว จึงอยากให้เข้าไปเรียนรู้แนวทางการทำเกษตรผสมผสานตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่จะช่วยให้เกษตรกรลดความเสี่ยง สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน จะช่วยให้สามารถยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองอย่างยั่งยืนและมั่นคง” นายปรีชา กล่าว